

# จดหมายออนไลน์ (1 พฤศจิกายน 2556)

โดย ธรรมาธิปติ

## อาชีพอะไรที่ถูกละทิ้งกับดวงชะตา

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

สัปดาห์นี้เป็นคิวของ ผู้ใช้นามแฝงว่า “คุณหนุ่ม” เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2516 เวลา 12.55 น. กรุงเทพฯ เพศชาย

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณหนุ่ม ผมขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณเสียก่อน

คุณหนุ่มจัดว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา กรุณา และ มักจะได้โชคจากผู้หญิง เพราะดวงชะตาของคุณได้ “คชเกศรีโยค” แม้ว่าจะไม่ค่อยเข้มแข็งนัก และ มักจะมีโชคในเรื่องงาน เพราะคุณมักจะสามารถต่อสู้เอาชนะอุปสรรคได้เสมอ

แต่งงานของคุณมักจะมีอุปสรรคขัดขวางอยู่เป็นประจำ สิ่งที่สร้างอุปสรรคให้ก็คือ เพื่อนฝูง และ สังคม หรือ จากการติดต่อสารที่เกิดความผิดพลาดก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ปัญหาดังกล่าวน่าจะมีมาตั้งแต่มีลูกชาย พ.ศ. 2543 แล้ว ตอนนั้นคุณอายุ 27 ปี น่าจะต้องทำงานแล้ว ดาวเสาร์(๗) ค่อนข้างจะทำร้ายเรื่องการเงินของคุณ ทำให้เกิดศัตรู หรือ คนไม่ชอบ หรืออาจจะถึงขั้นเจ็บป่วยได้ เจ้านาย หรือ ผู้หลักผู้ใหญ่ ก็อาจจะไม่ค่อยชอบคุณด้วย

รวมถึงคุณก็อาจจะมိศัตรูลับที่แอบให้ร้ายคุณ หรือ ใส่ร้ายคุณอยู่ข้างหลังด้วย

เนื่องจากดาวพุธ(๔)ของคุณอ่อนแอ อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้เองที่ทำให้การพูดการจา การสื่อสาร ความคิดของคุณ มีอะไรที่แปลกออกไปจากเพื่อนร่วมงาน จนทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณไม่ชอบก็เป็นได้

คุณควรปรับตัวในเรื่องการพูดการจา และการคิดมากจนเกินเหตุ ทางที่ดี ผมขอแนะนำให้ลองไปปฏิบัติธรรมคุณะครับ อาจจะพอช่วยได้บ้าง

และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นเวลาร่วม 10 ปีที่ดวงของคุณมีอุปสรรคในเรื่องต่างๆมากมายในชีวิต ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ

แต่นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ดวงชะตาของคุณน่าจะดีขึ้น ไม่นักหนาเหมือนก่อนหน้านี้ กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีดาวเสาร์(๗)ตามกดดันคุณอยู่

ตอนนี้แหละครับที่ผมคิดว่า คุณน่าจะมึปัญหาอย่างมากมายในที่ทำงาน ซึ่งอันนี้จะเป็นการตอบคำถามข้อแรกของคุณที่ถามว่า

ผมอยากทราบว่าอาชีพอะไรที่ถูกโฉลกกับดวงชะตาผม เพราะที่ผ่านๆมาไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมีคนคอยขัดขวาง ถูกเพื่อนร่วมงานแอบวางยา แอบแทงข้างหลัง ปัจจุบันออกมาทำกิจการส่วนตัวแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะไรที่คิดไว้

ผมขอให้กำลังใจแก่คุณ ให้คุณอดทนเพื่อผ่านการชดใช้วิบากกรรมที่คุณเคยทำไว้ในอดีตชาติให้ผ่านไปให้ได้ครับ

แต่คุณก็มีดีในตัวเอง ตรงที่ภพพรของคุณมีความเข้มแข็ง จึงจะทำให้คุณสามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้

ที่คุณถามว่า จะทำอาชีพอะไรดีจึงจะถูกโฉลกกับตัวคุณ ผมคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกิน การอุปโภคบริโภค ครับ

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงคำถามข้อที่ 2 ของคุณที่ถามว่า ดวงชะตาในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่

ก็ต้องเรียนคุณหนุ่มว่า ดวงชะตาของคุณย้อนหลังไปประมาณ 4 ปีเศษๆนั้น มีเรื่องเส้นเปลี่ยนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอสมควร มีศัตรูลับแอบให้ร้ายคุณ

เพราะเข้าโยกเสตศาติพอดี

ขณะนี้ แม้ว่าดวงชะตาจะผ่อนลงมากก็ตาม แต่คุณก็ยังมีเรื่องวุ่นวายใจ หนักกับงาน เรื่องสัญญา การติดต่ออาจจะดีขึ้นบ้าง แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังไม่ค่อยจะให้การช่วยเหลือเท่าไรนัก

ถ้าจะให้ตอบตรงๆก็คือ ในช่วง 5 ปีข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยดีนัก ถ้าจะให้จริงๆก็คือ ประมาณปี พ.ศ. 2563 ครับ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้าจะไม่ทำอะไรได้เลย ผมหมายความว่า โดยภาพรวมจะยังมีดีนัก แต่ก็อาจจะมิใช่คดีในช่วงๆไป

สิ่งสุดท้ายที่จะต้องเตือนก็คือ เรื่องสุขภาพของคุณเกี่ยวกับเรื่องสมอง และ เรื่องระบบการหายใจ ระบบการกินของคุณนะครับ พยายามอย่าคิดมาก พยายามผ่อนคลายชีวิตบ้างนะครับ เครียดหนักก็ออกไปเดินเล่นในที่โล่งๆเสียบ้าง ก็จะดีขึ้นนะครับ

และพยายามคิดบวก และให้กำลังใจแก่ตัวเราเองให้มากที่สุดครับ

ขอให้คุณโชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณ “คุณหนุ่ม” ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

